

## โผหุ้นรับเทศกาลสงกรานต์ ค่าปลีก-รร.-ศูนย์การค้าเด่น

บล.พาย (Pi) ประเมินดัชนีสัปดาห์นี้ 1,677-1,700 จุด เน้นกลยุทธ์ลงทุนกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าปลีก-โรงแรม-สนามบิน-เครื่องดื่ม-ศูนย์การค้า-ร้านอาหาร-โรงภาพยนตร์ ชู BJC, M เด่นสุด รับผลประกอบการกลับมาฟื้นตัวโดดเด่น

บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi ระบุว่า สัปดาห์นี้มองว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดหุ้นไทยจะเปิดทำการเพียง

2 วัน (จันทร์, อังคาร) หลังจากนั้นจะเข้าสู่วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตามให้ระมัดระวังแรงขายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ (อังคารที่ 12 เม.ย.) เนื่องจากหลังวันอังคารเป็นต้นไป ตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาจะค่อนข้างมีความสำคัญกับการลงทุนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะเงินเฟ้อ นักลงทุนบางส่วนอาจจะกังวลกับภาวะการลงทุน สัปดาห์หน้าจากการเร่งใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าเดิมของเฟด

ทั้งนี้ ประเมินกรอบสัปดาห์นี้ 1,677-1,700 จุด เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำให้ถือครองเงินสดจากระดับ Valuation ที่ค่อนข้างสูง ส่วนระยะสัปดาห์นี้เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ค่าปลีก ได้แก่ บริษัท เมอร์รี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

โรงแรม ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิร์ด

คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL, บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

สนามบิน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI, บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ศูนย์การค้า ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ร้านอาหาร ได้แก่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M โรงภาพยนตร์ ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR

สำหรับหุ้นเด่นที่บริษัทเลือก ได้แก่ BJC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 40 บาท) คาดผลประกอบการจะค่อย ๆ ดีขึ้นในปี 2565 จากจุดต่ำสุดในปี 2564 หนุนจาก 1.ผลประกอบการ BigC ที่ดีขึ้น 2.ยอดขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง 3.รายได้ค่าเช่าฟื้นตัวจากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง

และ M (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 61 บาท) คาดว่า M จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 ที่ 393 ล้านบาท ■